



**SUY NIỆM  
TIN MỪNG  
CHÚA NHẬT**

\*

**Ngày 17-4-2016**

**Chúa nhật 4 Phục Sinh**

**Chúng theo tôi**

**LỜI CHÚA: Ga 10, 27-30**

*Khi ấy Đức Giêsu nói rằng: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một.”*

**SUY NIỆM**

“Hỡi các thiên thần trên trời, các thiên thần của Chúa, các thiên thần của bình an và hoan lạc, xin hãy ném cho nhau những bông hồng, bông súng, những bài hát du dương và những nốt nhạc ngát hương; và xin hãy đổ tràn nhân đức, can đảm và hạnh phúc trên những nữ tì của Chúa.”

Đó là câu kết của một bài văn viết bằng tiếng Pháp, thấy nằm trong túi áo của Hàn Mạc Tử lúc ông qua đời. Ông đã viết bài này gần ba tuần trước khi mất để ca ngợi lòng tận tụy của các nữ tu Phan sinh đã chăm sóc ông trong những ngày cuối đời ở Quy Hòa. Màu áo dòng trắng, sự tươi tắn và những lời ca êm dịu đã làm nhẹ nỗi đau của chàng thi sĩ mắc bệnh phong.

Thế giới hôm nay vẫn cần ai đem đến cho nó chút hương thơm của Tuyệt Đối, chút ngọt ngào của Vô Cùng, để thiên đàng chẳng phải là

*(xem tiếp trang 2)*

**Hội đồng Giám mục Việt Nam  
bế mạc Hội nghị Thường niên kỳ I-2016**

WHĐ (08.04.2016) – Từ ngày 04-04-2016, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tiến hành họp Hội nghị thường niên kỳ I-2016 tại Tòa Giám mục Thái Bình. Tối thứ Năm 07-04-2016, Hội nghị bế mạc sau giờ chầu Thánh Thể. Sáng thứ Sáu 08-04-2016, các Đức giám mục chia sẻ niềm vui và hiệp thông với giáo phận Thái Bình trong Lễ mừng 80 năm thành lập giáo phận và Khánh thành Nhà Chung của giáo phận.



Sau đây là Biên bản của Hội nghị:

**Hội đồng Giám mục Việt Nam**

**Hội nghị Thường niên Kỳ I-2016 (04 – 08/04/2016)**

**BIÊN BẢN**

Hội đồng Giám mục Việt Nam đã họp Hội nghị thường niên kỳ I-2016 tại Tòa Giám mục Thái Bình, từ chiều thứ Hai ngày 04/04/2016 đến sáng thứ Sáu ngày 08/04/2016, với sự tham dự của Đức hồng y Phêrô, các Tổng giám mục và Giám mục đại diện cho 26 giáo phận. Đức cha chính giáo phận Long Xuyên vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Hội đồng Giám mục hân hoan chào đón Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam, đồng thời vui mừng lắng nghe những chia sẻ về ý nghĩa của mẫu nhiệm Phục sinh trong đời sống của Giáo hội tại Việt Nam.

Hội đồng Giám mục chào đón các thành viên mới: Đức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vĩ, giám mục chính tòa giáo phận Kontum; Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, giám mục chính tòa giáo phận Vĩnh Long; Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, giám mục phó giáo phận Bà Rịa; đồng thời chúc mừng Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục chính tòa giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục chính tòa giáo phận Đà Nẵng.

Trong Hội nghị lần này, Hội đồng Giám mục trao đổi về những vấn đề sau:

1. Chủ đề Thư Chung và đường hướng mục vụ cho những năm tiếp theo, chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 13 của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
2. Ủy ban Giáo dục Công giáo trình bày về Học viện Công giáo Việt Nam: Tổ chức nhân sự, lịch sinh hoạt và thông báo tuyển sinh vào chương trình cao học thần học.
3. Ủy ban Mục vụ Di dân trình bày “Phương hướng chăm sóc mục vụ cho người di dân và lữ hành tại Việt Nam”.
4. Ủy ban Văn hoá trình bày dự án tôn tạo “Trung tâm văn hoá Công giáo”.
5. Chấp thuận dự án “Thành lập Trung tâm bồi dưỡng đời sống giáo sĩ tại Việt Nam” của Ủy ban Giáo sĩ-Chủng sinh.
6. Đức cha Giuse Đình Đức Đạo trình bày nội dung và một số suy tư về Thượng Hội đồng Giám mục thế giới về Gia đình tại Rôma vào tháng 10/2015.

*(xem tiếp trang 2)*

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

chuyện xa xôi, huyền hoặc, Thiên Chúa chẳng phải là huyền thoại vu vơ. Hội Thánh hôm nay vẫn cần đến những người của Chúa: cần bóng linh mục cho những họ lẻ, bị lãng quên, cần bước chân mạnh dạn ra đi loan báo Tin Mừng, cần sự trầm mặc của người đắm mình trong chiêm niệm cần bàn tay nhẹ nhàng xoa dịu mọi vết thương, và trên hết cần những trái tim không san sẻ, dám yêu hết mình, dám sống hết tình, hết mình cho Thiên Chúa, hết tình cho mọi người, đặc biệt cho những ai đã đánh mất mọi hy vọng. Cả nước ta có gần 4.000 linh mục và khoảng 12.500 tu sĩ, một con số khiêm tốn trong đất nước gần 86 triệu dân. Trong Chúa Nhật đặc biệt cầu cho ơn thiên triệu, chúng ta nài xin Chúa hãy gọi nhiều tâm hồn và hãy giúp cho họ nghe được tiếng gọi ấy.

Chiên trong bài Tin Mừng hôm nay để chỉ các Kitô hữu, nhưng cũng có thể hiểu về những người sống đời thánh hiến. Họ là người được Chúa biết từ trong lòng mẹ, và họ cảm nhận được cái biết đầy yêu thương đó. Họ là người nghe tiếng của Chúa Giêsu, một giọng nói với tất cả nét đặc trưng quen thuộc. Tiếng ấy đã nhiều lần vang lên, thân thương và cuốn hút. Tiếng ấy mời gọi họ lên đường để theo sát Ngài hết sức có thể, một Chúa Giêsu nghèo khó, vâng phục và khiết tịnh. Họ vui lòng bỏ lại những gì họ quý yêu. Nhờ bỏ lại mà họ được tự do thanh thoát. Nhờ sống nghèo, họ được giải thoát khỏi cái tôi ưa chiếm đoạt. Nhờ vâng phục, họ được ra khỏi cái tôi muốn bành trướng. Nhờ khiết tịnh, họ có thể yêu mọi người đến vô cùng. Như thế ràng buộc của đời tu lại đem đến tự do. Họ có thể được Chúa âu yếm gọi là chiên của tôi, bởi lẽ họ thuộc về Ngài cách đặc biệt. Ước gì không ai cướp được họ khỏi tay Chúa!

### CẦU NGUYỆN

Lạy Cha là người chủ ruộng tốt lành, đồng lúa đã chín vàng chờ ngày gặt hái.  
Xin Cha sai những người thợ lành nghề và tận tụy  
đến làm việc trong cánh đồng bao la của Cha.

(xem tiếp trang 3)

## Mười điểm chính của Tông huấn *Amoris Laetitia*

WHD (10.04.2016) – Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục *Amoris Laetitia* (*Niềm vui Tình yêu*) của Đức Thánh Cha Phanxicô vừa được công bố ngày thứ Sáu 08 tháng Tư 2016. Tông huấn là thành quả của hai Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình: Khoá ngoại thường (tháng Mười 2014) với chủ đề “*Các thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh của công cuộc loan báo Tin Mừng*” và Khoá thường lệ (tháng Mười 2015) với chủ đề “*Ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong Giáo hội và trong thế giới ngày nay*”, cùng với những góp ý của Giáo hội tại khắp nơi trên khắp thế giới.

Tông huấn chủ yếu là tài liệu suy tư về đời sống gia đình và khích lệ các gia đình; nhưng cũng là lời nhắc nhở của Đức Thánh Cha rằng Giáo hội cần tránh việc chỉ phán xét con người và áp đặt luật lệ cho họ mà không nhìn đến những phần đau của họ.

Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định giáo huấn của Giáo hội về đời sống gia đình và hôn nhân, nhưng đồng thời nhấn mạnh vai trò của lương tâm cá nhân và sự phân định mục vụ. Ngài mời gọi Giáo hội lưu

tâm đến hoàn cảnh sống của con người để giúp họ có quyết định đúng. Mục tiêu là giúp đỡ các gia đình – thực tế là giúp cho mọi người – cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa và biết rằng họ được Giáo hội ân cần chào đón. Tất cả những điều này đòi hỏi phải có “phương pháp mục vụ mới” (199), theo kiểu nói của Đức Thánh Cha.



Sau đây là mười điểm chính của Tông huấn *Amoris Laetitia* (\*):

**1. Giáo hội cần phải hiểu các gia đình và các cá nhân trong tất cả sự phức tạp của họ.** Giáo hội cần phải gặp gỡ họ ở nơi họ đang sống. Thế nên các mục tử phải “tránh những xét đoán không lưu tâm đến tính phức tạp của những hoàn cảnh

(xem tiếp trang 3)

### Hội đồng Giám mục Việt Nam bế mạc Hội nghị Thường niên kỳ I-2016

- Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ trình bày Đại hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 51 tại Cebu, Philippines vào tháng 01/2016.
- Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm chia sẻ Tự sắc “Chúa Giêsu thẩm phán nhân từ”.
- Biểu quyết chọn 3 đại biểu đi dự Đại hội lần thứ 11 của Liên Hội đồng Giám mục Á châu tại Colombo, Sri Lanka từ 28/11/2016 đến 04/12/2016: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Đức cha Giuse Đình Đức Đạo và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên.
- Một số vấn đề khác cũng được thảo luận như Ủy ban Mục vụ Giới trẻ kiểm đặc trách thiếu nhi và thống nhất thành lập tổ in ấn.

Hội đồng Giám mục ấn định Đại hội lần thứ 13 của Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ được tổ chức tại Trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, từ 03/10/2016 đến 07/10/2016.

Hội nghị kết thúc trong niềm vui cùng với giáo phận Thái Bình cử hành Lễ mừng 80 năm thành lập giáo phận và Khánh thành Nhà Chung của giáo phận vào sáng thứ Sáu ngày 08/04/2016.

Toà Giám mục Thái Bình, ngày 08/04/2016

Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam  
Cosma Hoàng Văn Đạt  
Giám mục giáo phận Bắc Ninh

(đã ký)



## Mười điểm chính của Tông huấn *Amoris Laetitia*

khác nhau” (296). Không được “đóng khung hoặc xếp loại con người một cách quá cứng nhắc mà không dành chỗ cho sự phân định mang tính mục vụ và riêng biệt” (298). Nói cách khác, không có một tiêu chuẩn chung cho tất cả mọi người. Mọi người đều được khuyến khích sống theo Phúc Âm, nhưng cũng cần được đón nhận vào trong một Giáo hội biết trân trọng những phần đầu của riêng họ và đối xử với họ với lòng thương xót. Cần tránh kiểu suy nghĩ rằng “mọi sự không trắng thì đen” (305). Và Giáo hội không thể dùng luật lệ luân lý như “những tảng đá đè nặng trên cuộc sống con người” (305). Tóm lại, Đức Thánh Cha kêu gọi phải có sự cảm thông, thương xót và đồng hành.

**2. Vai trò của lương tâm là tối quan trọng trong những quyết định về luân lý.** “Lương tâm cá nhân cần phải được hợp nhất với thực hành của Giáo hội trong những hoàn cảnh vốn vượt khỏi sự hiểu biết của chúng ta về hôn nhân một cách khách quan” (303). Nghĩa là, xác tín truyền thống về phán quyết cuối cùng của lương tâm cá nhân trong đời sống luân lý đã bị quên lãng. Giáo hội được “kêu gọi huấn luyện lương tâm, chứ không phải thay thế lương tâm” (37). Phải, Đức Thánh Cha nói, đúng là lương tâm cần phải được huấn luyện nhờ giáo huấn của Giáo hội. Nhưng lương tâm không chỉ có mỗi việc đánh giá điều gì là đúng hay sai đối với giáo huấn của Giáo hội. Lương tâm còn có thể nhận ra điều Thiên Chúa đòi hỏi nhờ “một sự chắc chắn nào đó về luân lý” (303). Vì thế, các mục tử cần giúp đỡ các tín hữu không chỉ tuân theo lề luật, mà còn biết “phân định”, tức là đưa ra quyết định sau khi cầu nguyện (304).

**3. Người Công giáo ly dị và tái hôn cần phải được hội nhập vào Giáo hội đầy đủ hơn.** Bằng cách nào? Bằng cách xem xét các chi tiết cụ thể hoàn cảnh của họ, bằng cách ghi nhận “những tình tiết giảm nhẹ, khuyến bảo họ ở “tòa trong” (nghĩa là cuộc nói chuyện riêng giữa linh mục và người ấy hoặc cả hai vợ chồng), và bằng cách tôn trọng điều này: lương tâm của một người có quyền quyết định cuối cùng về mức độ tham gia vào đời sống Giáo hội (305, 300). (Ở đây không nói về việc rước lễ, nhưng đó là một khía cạnh truyền thống của sự “tham dự” vào đời sống Giáo hội). Các đôi vợ chồng ly dị và tái hôn cần cảm thấy mình thuộc về Giáo hội. “Họ

không bị vạ tuyệt thông và không nên được đối xử như vậy, vì họ vẫn thuộc về Giáo hội” (243).

**4. Mọi thành viên trong gia đình cần được khuyến khích sống đời sống Kitô hữu tốt.** Phần lớn nội dung *Amoris Laetitia* gồm các suy niệm Phúc Âm và giáo huấn của Giáo hội về tình yêu, gia đình và trẻ em. Nhưng nó cũng bao gồm rất nhiều lời khuyên thiết thực của Đức Thánh Cha, có khi trích từ những bài huấn dụ và bài giảng về gia đình. Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở các đôi vợ chồng rằng một cuộc hôn nhân tốt đẹp là một “tiến trình động” và mỗi bên phải chịu đựng những gì không hoàn hảo. “Tình yêu không buộc phải hoàn hảo để cho chúng ta ca tụng” (122, 113). Với tư cách mục tử, Đức Thánh Cha khuyến khích không chỉ các đôi vợ chồng đã kết hôn, nhưng cả những người đính hôn, những người sắp làm mẹ, cha mẹ nuôi, người góa bụa, cũng như cô dì, chú bác, và các ông bà. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đừng ai cảm thấy mình không quan trọng hoặc bị loại ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa.

**5. Chúng ta không nên nói về những người “sống trong tội” nữa.** Đức Thánh Cha nói rõ: “Không thể đơn giản nói rằng tất cả những người sống trong ‘hoàn cảnh bất thường’ là sống trong tình trạng mắc tội trọng” (301). Những người sống trong ‘hoàn cảnh bất thường’, hoặc các gia đình không-truyền-thống, chẳng hạn các bà mẹ đơn thân, cần được “cảm thông, an ủi và đón nhận” (49). Khi nói đến những người này, mà thực ra với tất cả mọi người, Giáo hội cần chấm dứt cách áp dụng luật luân lý, như thể chúng là –theo kiểu nói sống động của Đức Thánh Cha– “những tảng đá đè nặng trên cuộc sống con người” (305).

**6. Điều áp dụng được ở nơi này có thể không áp dụng được ở nơi khác.** Đức Thánh Cha không chỉ nói về các cá nhân, nhưng còn về mặt địa lý nữa. “Mỗi quốc gia hoặc khu vực ... có thể tìm kiếm các giải pháp phù hợp hơn với nền văn hóa của mình và nhạy cảm với những truyền thống của mình và nhu cầu của địa phương mình” (3). Thậm chí điều có ý nghĩa mục vụ ở nước này có thể không đúng ở nước khác. Vì lý do này và nhiều lý do khác, như Đức Thánh Cha nói ở phần đầu của Tông huấn, không phải mọi vấn đề đều có thể được giải quyết bởi huấn quyền (3).

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Xin Cha gieo vào lòng các bạn trẻ hôm nay những ước mơ lớn lao, những lý tưởng cao cả.  
Xin cho họ biết quên hạnh phúc và tương lai của mình để yêu tha nhân bằng trái tim rộng mở.

Ước gì họ nghe được tiếng kêu của người bị áp bức, cảm được cơn đói khát Lời Chúa và tình thương, thấy được những mất mát của bao người đau khổ, và chạm đến sự trống vắng của tâm hồn lạc hướng.

Xin Cha sai Thánh Thần đến với các bạn trẻ để họ quảng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa Giêsu, sống như Ngài đã sống và tiếp tục làm những gì Ngài đã làm trên trần gian.

Cũng xin Cha gìn giữ gia đình và giáo xứ chúng con, thanh lọc bầu khí của trường học và xã hội, để tất cả trở thành những môi trường tốt giúp các bạn trẻ dễ dàng tìm gặp ý Cha. Amen. ■

*Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ*

**7. Mặc dù giáo huấn truyền thống về hôn nhân đã rõ, nhưng Giáo hội không nên chất gánh nặng cho con người với những kỳ vọng không thực tế.** Hôn nhân là giữa một người nam và một người nữ, là bất khả phân ly; và hôn nhân đồng giới không được xem là hôn nhân. Giáo hội tiếp tục đưa ra lời mời gọi xây dựng hôn nhân lành mạnh. Đồng thời, Giáo hội cũng thường áp đặt trên con người một “lý tưởng thần học giả tạo về hôn nhân”, tách khỏi cuộc sống đời thường của con người (36). Có khi những lý tưởng này trở thành “gánh nặng to lớn” (122). Vì thế, các chủng sinh và linh mục cần được đào tạo tốt hơn để thấu hiểu những phức tạp trong đời sống hôn nhân của con người. “Các thừa tác viên có chức thánh thường thiếu sự đào tạo cần thiết để đối phó với các vấn đề phức

*(xem tiếp trang 4)*

## Mười điểm chính của Tông huấn *Amoris Laetitia*

tạp mà các gia đình đang phải đối mặt” (202).

**8. Trẻ em phải được giáo dục về giới tính và tính dục.** Trong một nền văn hóa thường thương mại hóa và hạ giá những diễn tả tính dục, trẻ em cần phải hiểu biết về giới tính trong “khung cảnh rộng lớn hơn của một nền giáo dục cho tình yêu và trao hiến cho nhau” (280). Đáng buồn thay, thân xác thường được xem đơn giản chỉ như “một đồ vật để sử dụng” (153). Giới tính luôn phải được hiểu là mở ra để đón nhận món quà của sự sống mới.

**9. Những người đồng tính cần được tôn trọng.** Đang khi hôn nhân đồng giới là không được phép, Đức Thánh Cha nói rằng ngài muốn tái khẳng định “trước hết” rằng người đồng tính cần phải được “tôn trọng trong phẩm giá của họ và được đối xử ân cần, và phải cẩn thận tránh ‘mọi dấu hiệu phân biệt đối xử bất công’, nhất là bất kỳ hình thức công kích hoặc bạo lực nào”. Gia đình có người LGBT [*đồng tính, lưỡng tính, chuyển giới*] cần được Giáo hội và các mục tử “hướng dẫn mục vụ với lòng tôn trọng” để người đồng tính có thể thực hiện trọn vẹn ý muốn của Thiên Chúa trong đời sống của họ (250).

**10. Mọi người đều được đón nhận.** Giáo hội phải giúp đỡ các gia đình bất cứ gia đình ấy thuộc kiểu nào, và mọi người bất cứ ở trong hoàn cảnh sống nào, vì, ngay cả trong những khiếm khuyết của họ, họ vẫn được Thiên Chúa yêu thương và có thể giúp cho người khác cảm nghiệm tình yêu ấy. Tương tự như vậy, các mục tử phải làm sao cho mọi người thấy mình được ân cần tiếp đón ở trong Giáo hội. *Amoris Laetitia* đề ra nhãn quan về một Giáo hội mục tử và thương xót, khích lệ mọi người cảm nghiệm “niềm vui tình yêu”. Gia đình là một phần thiết yếu tuyệt đối của Giáo hội, bởi vì xét cho cùng, Giáo hội chính là “gia đình của các gia đình” (80).

\* Mười điểm chính của Tông huấn *Amoris Laetitia* do linh mục James Martin, S.J. tóm kết và đăng trên tạp chí mạng *America* của Dòng Tên tại địa chỉ <http://americamagazine.org/issue/top-ten-takeaways-amoris-laetitia>

Các con số trong ngoặc là số của Tông huấn

## Đức Thánh Cha Phanxicô gặp Bê trên Tổng quyền Huynh đoàn Piô X

WHĐ (07.04.2016) – Sau khi đã chia tay cho các thành viên của Huynh đoàn linh mục Thánh Piô X (SSPX) nhân dịp Năm Thánh Lòng Thương Xót, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp Bê trên Tổng quyền của Huynh đoàn này trong khuôn khổ các cuộc thảo luận không chính thức về việc Huynh đoàn tái hội nhập với Roma.

Liệu Đức Thánh Cha Phanxicô có sẽ là người hòa giải với Huynh đoàn? Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Giám mục Bernard Fellay, Bê trên Tổng quyền của SSPX diễn ra hôm thứ Sáu 01-04, đã được giới báo chí ở Italia thông tin và Tòa Thánh cũng xác nhận ngày 04-04, có thể là một bước tiến trong việc hai bên xích lại gần nhau. Theo các nguồn tin của Vatican được nhật báo *Il Foglio* trích dẫn, cuộc nói chuyện kéo dài khoảng bốn mươi phút giữa hai người tỏ ra “tích cực”.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai người đã diễn ra gần như tình cờ vào cuối năm 2013, vài tháng sau khi Đức hồng y Bergoglio được bầu làm giáo hoàng; lúc ấy nhà lãnh đạo SSPX đang ở Vatican và được Bộ Giáo lý Đức tin đón tiếp. Nhưng đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha chính thức gặp gỡ Giám mục Fellay. Và chính Đức Thánh Cha muốn có “cuộc gặp gỡ riêng tư và không chính thức này, không mang tính cách chính thức của một buổi tiếp kiến”, thông cáo của SSPX cho biết như trên.

*Bí tích giải tội “thành sự và hợp pháp” trong Năm Thánh Lòng Thương Xót*

Sau khi bắt đầu triều đại giáo hoàng hầu như không có đối thoại, các cuộc thảo luận đã được nối lại. Thậm chí từ vài tháng nay, người ta ghi nhận đã có những dấu hiệu của sự hâm nóng. Chẳng hạn, hồi tháng Chín năm ngoái, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia tay cho các thành viên của SSPX khi ngài đưa ra quyết định trong một bức thư rằng: trong Năm



Thánh Lòng Thương Xót các linh mục của SSPX có thể ban bí tích giải tội một cách “thành sự và hợp pháp”. Giám mục Fellay đã bày tỏ “lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha về cử chỉ hiền phụ này”.

Thật vậy, theo giáo luật, ngay cả khi vạ tuyệt thông dành cho SSPX đã được Đức giáo hoàng Bênêdictô XVI tha vào năm 2009, “mọi tác vụ do các linh mục của SSPX thi hành trong Giáo hội đều không hợp pháp”, kể từ năm 1988 khi SSPX ly khai vì Tổng giám mục Marcel Lefebvre tự ý tấn phong cho 4 giám mục.

*Phủ giám chức tông nhân*

Mới đây, khi tham dự một hội nghị tại Hoa Kỳ, Giám mục Fellay đã lại nói về mối quan hệ của SSPX với Roma. Giám mục Fellay khẳng định rằng Đức giáo hoàng Phanxicô đã “đích thân xem xét trường hợp (của họ)” và ngài biết Huynh đoàn khi ngài còn làm Tổng giám mục Buenos Aires, thậm chí ngài còn có dịp “giúp đỡ họ trong công việc của họ” nữa.

Nếu chấp thuận, Tòa Thánh sẽ cho họ hưởng quy chế phủ giám chức tông nhân giống như *Opus Dei*. Nhưng để đạt được điều này, cần phải vượt qua nhiều khó khăn về tín lý, đặc biệt là xung quanh việc chấp nhận Công đồng Vatican II. Sau sự thất bại của bản “*Tiên đề giáo lý*” do Đức giáo hoàng Bênêdictô XVI đề nghị hồi năm 2011 để có thể công nhận SSPX về mặt giáo luật, Tòa Thánh đã đồng ý thảo luận về “*một số khía cạnh và các công thức của các tài liệu công đồng*”, đặc biệt liên quan đến đại kết và tự do tôn giáo. ■

(Marie Malzac, *La Croix*)

---

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam**  
**tuyển chọn bài viết, tin tức từ [hdgmvietnam.org](http://hdgmvietnam.org),**  
**phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang [hdgmvietnam.org](http://hdgmvietnam.org)**  
**theo dạng pdf**

---